

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๔๑๖.๒/ว ๒๒๖๕



กรมการพัฒนาชุมชน

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. ๑๐๒๑๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด่วนมาก ที่ มท ๐๔๑๖.๒/ว ๐๖๖๐ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการ
บริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมการพัฒนาชุมชน ได้แจ้งให้จังหวัดดำเนินการจัดทำประมาณการ
ใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และส่งให้กรมการพัฒนาชุมชน
เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พิจารณานุมัติแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

กระทรวงการคลัง ได้อนุมัติประมาณการรายจ่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว กรมการพัฒนาชุมชน จึงขอส่งแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
<http://www.womenfund.in.th/> หัวข้อประกาศ (หนังสือสั่งการ) และขอให้จังหวัดมอบหมายสำนักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ทราบผลการอนุมัติ
แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
และให้ดำเนินการตามแผนที่ได้รับอนุมัติ โดยเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมให้แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละที่กำหนด ดังนี้

ไตรมาส ๑ ร้อยละ ๓๕

ไตรมาส ๒ ร้อยละ ๗๐

ไตรมาส ๓ ร้อยละ ๙๕

ไตรมาส ๔ ร้อยละ ๑๐๐

ทั้งนี้ ให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบันทึกผลการดำเนินงานในระบบโปรแกรมจัดการ
ลูกหนี้กองทุน (SARA) และจัดทำรายงานข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกเดือนส่งให้สำนักงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป

/๒. งบดำเนินงาน...

๒. งบดำเนินงาน ประกอบด้วย หมวดค่าตอบแทน หมวดค่าใช้สอย หมวดค่าวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค ให้สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ดำเนินการให้บรรลุตามแผนที่ได้รับอนุมัติ หากมีเงินเหลือจ่ายสามารถใช้จ่ายในหมวดเดียวกันได้ กรณีเมื่อถัวจ่ายแล้วยังมีเงินคงเหลือในแต่ละหมวดสามารถนำเงินคงเหลือไปจัดทำกิจกรรม/โครงการที่ตอบสนอง ต่อวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด และรายงานให้กรรมการพัฒนาชุมชนทราบ และหากมีเงินคงเหลือส่งคืน ให้ดำเนินการส่งคืนสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ภายใน ๑๕ วันทำการ หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม/โครงการ

๓. งบลงทุน สำหรับจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เร่งรัด ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส ๑

๔. เงินทุนหมุนเวียน และเงินอุดหนุน ให้กำกับติดตามการอนุมัติและการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณให้ได้ครบร้อยละ ๑๐๐ หากสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัดมีความต้องการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมให้แจ้งกรรมการพัฒนาชุมชน ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๕. กำชับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน พนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ถือปฏิบัติในการบริหาร งบประมาณตามหลักความโปร่งใส เป็นธรรม ประหยัด คุ่มค่า และมีประสิทธิภาพ ให้เป็นไปตามระเบียบ ของทางราชการ และระเบียบการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรรมการพัฒนาชุมชน อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)
อธิบดีกรรมการพัฒนาชุมชน

สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๓๐๖๖
โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๗๔๘๗